



ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เพิ่มเติม)

ตามประกาศสถาบันโรคผิวหนัง ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง นั้น

กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข คลาดเคลื่อนจำนวน ๑ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒๗	นางสาวอารีญา ชะนะทะเล	

ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามเอกสารแนบท้าย และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามประกาศสถาบันโรคผิวหนัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประภาวรรณ เขาวะวณิช)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมสาขาตจวิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันโรคผิวหนัง

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๗	๐๒๗	นางสาวอารีญา ชะนะทะเล	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วัน เวลา และวิธีการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. <u>วิธีการประเมิน</u> โดยการสอบสัมภาษณ์	๐๐๑ - ๐๑๕ ๐๑๖ - ๐๒๗	<u>ห้องประชุม ชั้น ๑๗</u> ภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง